

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 11/10/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cấp huyện năm học 2023-2024;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường THCS Đắk Nang.

Chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng về các tuyến du lịch và các điểm đến của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Góp phần quảng bá, phát triển yếu tố thu hút du lịch của địa phương. Góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp đối với học sinh.

Tạo môi trường thúc đẩy học sinh thực hành sử dụng tiếng Anh; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh cấp trung học cơ sở.

II. HÌNH THỨC

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Thí sinh dự thi tham gia cuộc thi theo cặp 02 thí sinh/1 sản phẩm dự thi, trong đó thời lượng trình bày của mỗi thí sinh tương đồng nhau và có sự phối hợp hợp lý của 02 thành viên khi trình bày nội dung thuyết trình.

Chủ đề cuộc thi: Cùng em khám phá các điểm di sản của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, năm học 2023-2024.

Tên tiếng Anh chủ đề của cuộc thi: Exploring the heritage sites of DakNong UNESCO Global Geopark School year 2023-2024.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tại các trường THCS Đắk Nang năm học 2023-2024. Giáo viên dạy Tiếng Anh các lớp từ khối 6 đến 9 đều phải có sản phẩm dự thi.

IV. NỘI DUNG

Theo thông tin tài liệu về bản đồ du lịch công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông gồm 03 tuyến du lịch:

- Trường ca của lửa và nước (Rhapsody of fire and water): 14 điểm du lịch,

được đánh số ký hiệu từ 1 đến 14.

- Bản giao hưởng của làn gió mới (Wind of change concerto): 16 điểm du lịch, được đánh số ký hiệu từ 15 đến 30.

- Âm vang từ trái đất (Sound of the earth): 14 điểm du lịch, được đánh số ký hiệu từ 31 đến 44.

* Lưu ý: Các trường và các thí sinh dự thi tải các tài liệu hướng dẫn nêu trên tại địa chỉ: shorturl.at/hAOST

Căn cứ theo thông tin các tài liệu nêu trên kết hợp với tìm hiểu thực tế và các nguồn tư liệu khác, học sinh chọn 1 trong số 44 điểm du lịch của các tuyến du lịch công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh tại địa điểm thực tế. Học sinh được quay phim khi thực hiện thuyết trình, có đầy đủ hình ảnh và âm thanh thể hiện học sinh đang trực tiếp diễn thuyết, giới thiệu tại địa điểm thực tế.

Mỗi sản phẩm dự thi là 01 tệp tin phim, nội dung đoạn phim dự thi cần được thể hiện theo tiến trình cụ thể như sau:

- *Phần mở đầu*: thời gian tối đa 01 phút, giới thiệu họ tên, trường lớp và lý do tham gia cuộc thi.

- *Phần nội dung*:

+ Giới thiệu một số thông tin tổng quan về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, thời gian tối đa 01 phút.

+ Thuyết trình về 01 điểm du lịch (chọn 1 trong số 44 điểm của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông theo tài liệu hướng dẫn) mà học sinh yêu thích nhất; diễn thuyết tại điểm du lịch mà thí sinh lựa chọn (có thể kết hợp thêm tư liệu, hình ảnh minh họa trong quá trình diễn thuyết), thời gian từ 3 đến 6 phút. Học sinh cần đề cập thông tin của điểm du lịch Công viên địa chất về: 1. Vị trí địa lý, cách tiếp cận đi đến điểm du lịch; 2. Nguồn gốc/ lịch sử hình thành; 3. Cảnh quan; 4. Giá trị về đa dạng sinh học (hoặc khảo cổ, lịch sử, văn hóa, xã hội...); 5. Các thông tin khác của điểm du lịch về giữ gìn môi trường, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị...

- *Phần kết luận*: Thông điệp/kết luận mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục mà học sinh mong muốn gửi đến với cộng đồng, với du khách; thời gian tối đa 01 phút. Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm do chính thí sinh dự thi tạo ra, các trường hợp sao chép từ các sản phẩm khác được coi là vi phạm quy chế không đủ điều kiện dự thi.

Các Đ/C giáo viên động viên, khuyến khích đông đảo học sinh các khối lớp tham gia cuộc thi. Các sản phẩm dự thi của học sinh đạt cấp trường sẽ đề nghị dự thi cấp huyện.

Thi cấp trường hoàn thành trước ngày 10/11/2023.

V. KHENTHƯỜNG

Căn cứ vào chất lượng của các sản phẩm dự thi, Hiệu trưởng trường THCS Đăk Nang khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi cấp trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giáo viên Tiếng Anh căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông cấp trường và lựa chọn sản phẩm học sinh tham gia cấp huyện.

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và chọn các sản phẩm xuất sắc để tham dự cuộc thi cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông năm học 2023-2024. Trường THCS Đăk Nang yêu cầu các Đ/c giáo viên Tiếng Anh, tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đ/c ý kiến về nhà trường để kịp thời xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- HT (b/c),
- Tổ CM:Thực hiện,
- GV Tiếng Anh:thực hiện,
- Lưu: VT&CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Vũ Xuân Điền